
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2/25๖5 

วันที่  12 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 25๖5  

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ 

............................................................................................................. 
 

ผู้เข้าประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมู่ที่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพิทักษ์  ลาสุนนท์ ประธานสภาฯ 4 พิทักษ์  ลาสุนนท์  
2 นายบุญศิล   สีสังข ์ รองประธานสภาฯ 1 บุญศิล   สีสังข์  
3 นายประสิทธิ์  จันทร์ดาโรจน์ ส.อบต. 2 ประสิทธิ์  จันทร์ดาโรจน์  
4 นางมยุรี  ศรีคาม ส.อบต. 3 มยุรี  ศรีคาม  
5 นางรัศมี  ศรีทำบุญ ส.อบต. 5 รัศมี  ศรีทำบุญ  
6 นายเดชศักดิ์  รัตนประเสริฐ ส.อบต. 7 เดชศักดิ์  รัตนประเสริฐ  
7 นางลำปาง  หลักคำ ส.อบต. 9  กักตัว 
8 นางบุญเหลือ  โสภาวรรณ ส.อบต. 10 บุญเหลือ  โสภาวรรณ  
9 นายไพทูล  ดรมิ่งคุณ ส.อบต. 11 ไพทูล  ดรมิ่งคุณ  

10 นายทวี  ดอนพันเมือง ส.อบต. 12 ทวี  ดอนพันเมือง  
11 นายโสภณ  ดรบ้านเขียว ส.อบต. 13 โสภณ  ดรบ้านเขียว  
12 นายสมพร  ดอนบุรมย์ ส.อบต. 14 สมพร  ดอนบุรมย์  
13 นางรุ่งวิกรัย  พรมโคตร์ ส.อบต. 15 รุ่งวิกรัย  พรมโคตร์  
14 นางบัว  เรียนพิษ ส.อบต. 16 บัว  เรียนพิษ  
15 นายศักดิ์ศรี  แสงชัย ส.อบต. 17 ศักดิ์ศรี  แสงชัย  
16 นายสำเนียง  เนื่องโพนงาม ส.อบต. 18 สำเนียง  เนื่องโพนงาม  
17 นายทองคำ  ไชยหงษา ส.อบต. 19 ทองคำ  ไชยหงษา  
18 นายกฤษณะ  ศิริโยธา เลขานุการสภาฯ/ 

ส.อบต. 
8 กฤษณะ  ศิริโยธา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           /ผู้เข้าร่วมประชุม… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมู่ที่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางสาวสายหยุด  สีหาบัว นายก อบต.  สายหยุด  สีหาบัว  
2 นายปรีชา  ศรีคาม รองนายก อบต.  ปรีชา  ศรีคาม  
3 นางยุพิน  ชิณศรี รองนายก อบต.  ยุพิน  ชิณศรี  
4 นายศิริศักดิ์  ดรบ้านเขียว เลขานุการนายก อบต.  ศิริศักดิ์  ดรบ้านเขียว  
5 นางคนางค์  ภูถมดี ผอ.กองคลัง  คนางค์  ภูถมดี  
6 นางพัชรี  ฐานะวุฒิ ผอ.กองการศึกษาฯ  พัชรี  ฐานะวุฒิ  
7 นางสาวมะลิ  แสงจันทร์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม    
8 นางสาวิตรี  วรบุตร นักวิเคราะห์นโยบายฯ  สาวิตรี  วรบุตร  
9 นางสาวจิรภา  อ้นสันเทียะ นักวิชาการเกษตร  จิรภา  อ้นสันเทียะ  

10 นางสาวยุพิน  เถาวัลย์ราช เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ  ยุพิน  เถาวัลย์ราช  
11 นางสาวอารยา  ดวงแสนวอ ผช.นักวิเคราะห์ฯ  อารยา  ดวงแสนวอ  

 

 
ผู้มาประชุม  17  คน 
ผู้ลาประชุม    -   คน 
ผู้ขาดประชุม    -   คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    10  คน 

 
 

เริ่มประชุม เวลา 09.๐๐ น. 
 
 เมื่อถึงเวลาตามกำหนดนัดประชุม และองค์ประชุมพร้อม เลขานุการสภา อบต.  ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม
แล้วแจ้งต่อที่ประชุมว่าครบองค์ประชุม จึงได้เรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเปิดประชุม
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ประธานสภาฯ  - เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ   
 

เลขานุการสภาฯ - อ่าน ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 21 วรรค
สอง และข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ เรื่อง กำหนดสมัยการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 จึงประกาศ   
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 
โดยกำหนดเปิดสมัยประชุม ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่  29 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ลงชื่อโดย นายพิทักษ์ ลาสุนนท์  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ 

           /ประธานสภาฯ.... 
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ประธานสภาฯ  - กล่าวเปิดการประชุม  
- แจ้งระเบียบวาระการประชุม 
- แจ้งเอกสารที่นำเข้าห้องประชุมและใช้ประกอบระเบียบวาระการประชุม  

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  - แจ้งสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ท่านพิชิต โทรัตน์ ได้ลาออกและขณะนี้ทางอบต.แห่ใต้ ได้ 

  เปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ เขตเลือกตั้งที่ 6 เพ่ือเลือกตั้งซ่อม 
   - แจ้งข้าราชการไปรับตำแหน่งใหม่จำนวน 2 ท่าน  
     1.นางรัชนีกร ภูคำวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด ไปบรรจุตำแหน่ง รองปลัด อบต.หนองแปน  
   อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  
      2.นางสิรินาถ วงษ์ประยูร  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ไปบรรจุตำแหน่ง ผอ.กองคลัง 

  อบต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 
   - แจ้งข้าราชการมาบรรจุใหม่ที่ อบต.แห่ใต้ เชิญนักวิชาการเกษตรแนะนำตัวเอง 
 

นางสาวจิรภา อ้นสันเทียะ - ดิฉันชื่อนางสาวจิรภา อ้นสันเทียะ เป็นข้าราชการมาบรรจุใหม่ เข้ารับการบรรจุเมื่อวันที่ 
นักวิชาการเกษตร  2 พฤษภาคม 2565 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ภูมิลำเนาอยู่บ้านคำแมด ต.คำแมด  
   อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 
   - เชิญท่านนายก อบต. 
 

นายก อบต.  - แจ้งรองนายก อบต.ท่านบุญเพียร ศรีคาม ลาออกเพ่ือไปประกอบธุรกิจส่วนตัว และได้ 
   แต่งตั้งรองนายกคนใหม่คือ นายปรีชา ศรีคาม เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  
   2565 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

- ในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2/25๖5 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 25๖5 
ประธานสภาฯ  - สอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีจึงได้ขอมติที่ประชุม 

เพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา หากท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการ
ประชุม โปรดยกมือ   
 

ที่ประชุม  - มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  - เชิญท่านรัศมี  ศรีทำบุญ 
 

นางรัศมี ศรีทำบุญ - ขอสอบถามเรื่องการสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าสายดับ การสำรวจที่ผ่านมาได้มีการ 
ส.อบต. ม.5  การไฟฟ้าออกมาสำรวจ แต่ยังไม่เห็นเข้ามาสำรวจทางบ้านคันจ้อง ประชาชนจึงสอบถามมา
   ว่าบ้านคันจ้องจะได้ไหม มีเจ้าหน้าที่มาสำรวจหรือยัง   

- ขอสอบถามเกี่ยวกับปัญหาขยะภายในชุมชน อยากทราบว่าขยะที่เยอะแยะจะเอาไปทิ้ง   
ที่ไหน ประชาชนบางคนเอาไปทิ้งตามคันคลอง ทางผู้นำก็ช่วยประชาสัมพันธ์ประชาชนก็
รับปากว่าจะไม่ทิ้ง แต่ก็ยังมีคนแอบเอาไปทิ้งอยู่ 

 

ประธานสภาฯ  - เชิญท่านโสภณ ดรบ้านเขียว  
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นายโสภณ ดรบ้านเขียว - ขอสอบถามการซ่อมไฟฟ้า ไม่เห็นช่างไฟฟ้าไปซ่อมไฟส่องสว่างในชุมชน 
ส.อบต.ม.13 - เรื่องขยะยังเป็นปัญหาภายในชุมชน อยากให้แก้ไขให้ด้วยและอยากได้ป้ายห้ามทิ้งขยะ   

ไปติดด้วยครับ 
 

ประธานสภาฯ  - เชิญท่านบุญศิล สีสังข์ 
 

นายบุญศิล สีสังข์ - ขอสอบถามเรื่องการจัดเก็บภาษี อยากทราบว่าจะให้ทางสมาชิกสภาฯ เก็บให้หรือ 
ส.อบต.ม.1  เจ้าหน้าที่จะออกไปเก็บเอง 
     

ประธานสภาฯ  - เชิญท่านนายกตอบกระทู้ถาม  
            

นายก อบต. - ตอบกระทู้ท่านรัศมี เกี่ยวกับเรื่องสำรวจไฟฟ้าสายดับและไฟส่องสว่าง ทางเราเคยให้
ไฟฟ้ามาสำรวจในจุดที่เคยมีสายดับแล้วและจะเชื่อมต่อ แต่การสำรวจแต่ละครั้งต้องมี
ค่าใช้จ่าย จุดละ 5,000 บาท เมื่อวานได้ประมาณการมาแล้ว 1 รอบ ปรากฏว่าไม่ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน จึงได้ให้ไฟฟ้ามาสำรวจใหม่แล้ว 

 - เรื่องขยะเป็นปัญหาที่เราทุกคนต้องช่วยกันเกี่ยวกับการจัดการขยะ นายกเองได้ลงสำรวจ
ทุกวัน และนายกเองก็ได้รับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดมาว่าต้องรณรงค์ เกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะ ซึ่งเราจะได้ลงประชุมประชาคมในต้นเดือนพฤษภาคม นี้แต่เจ้าหน้าที่ติดโควิด
จึงเลื่อนออกไปก่อน 

 - ตอบกระทู้ท่านโสภณ ตอนนี้ป้ายจัดทำแล้วหลังประชุมท่านสามารถขอรับได้ 
 - ขอเชิญท่านผอ.กองคลัง ตอบกระทู้ท่านบุญศิล  
 

ผอ.กองคลัง - หนังสือที่ท่านได้รับเป็นหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้
ประชาชนได้ทราบว่าตัวเองต้องมีหน้าที่ในการจ่ายภาษีเท่าไหร่ แล้วเจ้าหน้าที่จัดเก็บจะได้
ออกไปเก็บ 

 

เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ - การจัดเก็บขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านช่วยรวบรวม หากได้หรือไม่ได้
อย่างไรให้ท่านแจ้งมายังงานจัดเก็บรายได้ กองคลังค่ะ 

 

ประธานสภาฯ - เชิญท่านโสภณ 
 

นายโสภณ ดรบ้านเขียว - ขอสอบถามการจัดเก็บภาษี บางคนที่ดินไม่มากแต่ทำไมจ่ายสูงกว่าคนที่มีที่ดินมากกว่า 
ส.อบต.ม.13 
 

ประธานสภาฯ - เชิญเจ้าพนักงานจัดเก็บฯ  
 

เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ - การประเมินภาษีตอนนี้สำหรับพ้ืนที่ที่ทำการเกษตรเรายังไม่ได้เก็บ และพ้ืนที่ที่เป็นโฉนด 
น.ส3 จะเสียค่าภาษีเยอะกว่า หากท่านสมาชิกฯมีข้อสงสัยให้นำเอกสารเข้ามาตรวจสอบได้
ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลังค่ะ 

 

ประธานสภาฯ - ขอความร่วมมือสมาชิกฯทุกท่านให้เก็บรวบรวมค่าภาษี เพ่ือนำส่งทางอบต.แห่ใต้ต่อไป 
 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 
                  /ระเบียบวาระท่ี 4… 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ประธานสภาฯ  - เชิญท่านนายกหรือตัวแทน 
 

นายก อบต.  - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ เนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีบางรายการที่จำเป็น ต้องโอนตั้งรายการใหม่  
   ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติการโอนตั้งรายการใหม่ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
   ตำบลแห่ใต้ ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอรายละเอียดหลักการและเหตุผลในการเสนอญัตติ
   ดังกล่าวมาด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ ในการนี้การโอน
   งบประมาณครั้งนี้ เป็นหมวดค่าครุภัณฑ์ ซึ่งอาศัยตามอำนาจสภาฯ จึงได้เสนอสภาฯ เพ่ือ
   ขอมติพิจารณาอนุมัติการโอนตั้งรายการใหม่ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   งบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   ๑. ขออนุมัติโอนงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนๆ รายการค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
 เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้า
 สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ซุ้ม จำนวน 100,๐๐๐ 
 บาท และแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
 ประเภท ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร
 ปกครอง ส่วนท้องถิ่น รายการค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ จำนวน 41,700 บาท  

   เพ่ือโอนตั้งรายการใหม ่ดังนี้ 
  - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา หมวดเงินอุดหนุน ประเภท    

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ ตั้งไว้ 244,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอโกสุมพิสัย ดังนี้ 
1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งสายดับ จากศูนย์กลางบ้าน หมู่ที่ 4 ถึงซุ้มประตู
บ้านคันจ้อง หมู่ที่ 5  ตั้งไว้ 78,000 บาท 
2) โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งสายดับ จากบ้านคุยกอก หมู่ที่ 8 ถึงประปาบ้าน  
ป่าปอ หมู่ที่ 18  ตั้งไว้ 104,000 บาท 
3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งสายดับ จากหน้าวัดบ้านแห่ใต้ ถึงทางโค้งบ้าน   
ดอนสันติ  ตั้งไว้ 62,000 บาท 
 

   2. ขออนุมัติโอนงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/
สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ 
จำนวน 150,000 บาท 

เพ่ือโอนตั้งรายการใหม่มายัง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ (ตามแบบ อบต.แห่ใต้)  งบประมาณทั้งสิ้น 
150,0๐๐ บาท 

 

            /3. ขออนุมัติโอน… 
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   3. ขออนุมัติโอนงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ จำนวน 
8,000 บาท  

เพ่ือโอนตั้งรายการใหม่มายัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึก
เวลา เข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณทั้งสิ้น 8,๐๐๐ บาท มีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี้  

         1) รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ  
        2) สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ 
         3) หน้าจอ LCD 
         4) สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ 
         5) มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทำงาน 
         6) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง 
                  (ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับ

เดือน ธันวาคม ๒๕๖4) 
 

4. ขออนุมัติโอนงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ จำนวน 
7,500 บาท  

   เพ่ือโอนตั้งรายการใหม่ ดังนี้  
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณทั้งสิ้น 7,5๐๐ บาท มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายใน
เครื่องเดียวกัน 

2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 

        3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
 4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm) 

5) มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 

        6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได ้
 7) มี ค ว าม ล ะ เอี ย ด ใน การสแก น สู งสุ ด ไม่ น้ อ ยก ว่ า  1,200x600 ห รื อ 
600x1,200 dp 

        8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
        9) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
             /10) สามารถทำสำเนา.… 
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        10) สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
        11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์

   12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 

13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได ้

        14) มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
 15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษ
เองได้ 

(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2564) 
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบ  
   โดยการยกมือ 
 

ที่ประชุม  - มีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
 
   4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้  
   สาธารณประโยชน์ เพื่อจัดทำโครงการแก้มลิงหนองเลิงเปือย พร้อมอาคารประกอบ  
   ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ประธานสภาฯ  - เชิญท่านนายกหรือตัวแทน 
 

นายก อบต. - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติพิจารณาให้
ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์พ้ืนที่ป่าไม้สาธารณประโยชน์  เพ่ือจัดทำ
โครงการแก้มลิงหนองเลิงเปือย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ได้รับหนังสือจากโครงการส่งน้ำ 
และบำรุงรักษาหนองหวาย ที่ กษ 0315.11/262 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง  
ขอเสนอโครงการเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้  
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จึงได้เสนอมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแห่ใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 นี้  ดังนั้น จึงได้เสนอสภาฯ เพื่อขอมติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์พ้ืนที่ป่าไม้สาธารณประโยชน์   
เพ่ือจัดทำโครงการแก้มลิงหนองเลิงเปือย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม ต่อไป 

   - ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
   ต่อไป          
  

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบ  
   โดยการยกมือ 
 

ที่ประชุม  - มีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
           /4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ….
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   4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
   การเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
ประธานสภาฯ  -  เชิญท่านนายกหรือตัวแทน 
นายก อบต. - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติพิจารณาให้

ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  พ .ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง      
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
ข้อ 9  ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

 “ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
   เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย 

 

 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
   ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
   กว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”  
   - ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
   ต่อไป   

    

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบ  
   โดยการยกมือ 
 

ที่ประชุม  - มีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติอื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ   - เชิญท่านรัศมี ศรีทำบุญ 
 

นางรัศมี ศรีทำบุญ - ขอสอบถามเรื่องการจัดประเพณีบุญบั้งไฟในตำบล อยากให้ท่านนายกชี้แจงราย 
ส.อบต. ม.5  เอียดการจัดงานเพื่อให้สมาชิกสภาฯรับทราบ 

 

ประธานสภาฯ  - เชิญท่านเดชศักดิ์ รัตนประเสริฐ 
 

นายเดชศักดิ์ รัตนประเสริฐ - ขอสอบถามเกี่ยวกับถนนชำรุดที่ผมเคยได้แจ้งไว้เมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้วว่าจะ 
ส.อบต.ม.7  ดำเนินการถึงไหนแล้ว 
 
             /ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ  - เชิญท่านประสิทธิ์ จันทร์ดาโรจน์ 
 

นายประสิทธิ์ จันทร์ดาโรจน์ - ขอสอบถามงบประมาณในการถมดินด้านหลัง อบต. ที่ท่านนายกชี้แจงในวันประชุมครั้งที่ 
ส.อบต.ม.2   แล้วยังไม่ละเอียดเกี่ยวกับการถมดินครั้งที่สอง จึงอยากให้ท่านนายกได้ชี้แจงอย่างละเอียด 
 

ประธานสภาฯ  - เชิญท่านนายก 
 

นายก อบต. - ตอบกระทู้ท่านประสิทธิ์ การถมดินรอบแรกเป็นการโอนงบประมาณจากงบประมาณ   
ที่ตั้งไว้ซื้อรถขยะ จำนวน 110,000 บาท พอมาถมแล้วปรับเกรดปรากฏว่าเหลืออีก     
ซีกหนึ่งถึงจะเสร็จ จึงได้มาดูเงินในหมวดค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างเราตั้งไว้ประมาณ
สามแสนกว่าบาท ซึ่งได้นำงบประมาณไปช่วยเหลือประชาชนเหลืองบประมาณแสนกว่า
บาทในหมวดนี้ จากนั้นช่างประมาณการมารอบสองต้องใช้งบประมาณจำนวนสามแสนกว่า
บาท จึงได้โอนงบประมาณเพ่ิมเติมจากค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัวที่ไม่จำเป็น 
ซึ่งการโอนในหมวดนี้เป็นอำนาจของนายก ส่วนงบประมาณในการถมครั้งที่สอง จำนวน 
350,000 บาท 

 

ประธานสภาฯ  - เชิญท่านประสิทธิ์ จันทร์ดาโรจน์ 
 

นายประสิทธิ์ จันทร์ดาโรจน์ - มีประชาชนใกล้เคียงพ้ืนทีท่ี่เราถมดินไดม้าแจ้ง ว่าตอนนี้ทาง อบต. ขุดร่องกลางทำให้ดิน 
ส.อบต.ม.2   สไลด์ลงไปกลัวว่าดินจะทรุด อยากทราบว่าทาง อบต. มีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร 
 

ประธานสภาฯ  - เชิญท่านนายก 
 

นายก อบต. - การขุดคลองไม่ได้ลงท่อจึงทำให้ดินพัง นายกได้คุยกับเจ้าของที่ข้างเคียงแล้ว ให้มาดูและ
ทำความเข้าใจว่าก่อนจะลงท่อ ทางเราจะขอรังวัดที่ดินใหม่ให้ตรงกับโฉนด เพื่อป้องกันการ
ร้องเรียน 
- ตอบกระทู้ท่านเดชศักดิ์ ถนนคันคลองที่ทรุดตอนปรับเกรด ได้ให้ช่าง อบต.แก้งแก ช่วย
ตรวจสอบและประมาณการ แต่การแก้ไขต้องรอให้ช่างเรามาก่อน 
- ตอบกระทู้ท่านรัศมี ประเพณีบุญบั้งไฟเราไม่ได้ตั้งงบประมาณอุดหนุนไว้และสภา
วัฒนธรรมจังหวัดให้อนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟไว้ โดยให้จัดจากวันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 
หากเลยห้วงนี้ไปไม่สามารถจัดได้ ทางชุมชนอยากให้ทาง อบต. อุดหนุนงบประมาณให้    
แต่ทาง อบต. ไม่สามารถอุดหนุนได้ หากจะจัดทาง อบต.แห่ใต้ จะต้องเป็นหน่วยงานที่
ดำเนินการจัดเอง คณะผู้บริหารได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ จึงได้มีมติให้จัดตาม
สมควร จึงได้จัดขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ขอความร่วมมือจากทุกท่านและขอแจ้ง
วันประชุมหารือการจัดงานบุญบั้งไฟ ในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ส่วนกำหนดการคร่าวๆ ของ
งานบุญบั้งไฟเราจะมารวมกันที่ อบต.แห่ใต้ พิธีเปิด เวลา 11.00 น. นางรำได้ขอความ
ร่วมมือจากกลุ่มสตรี การร่วมขบวนแห่เป็นเจ้าหน้าที่จาก อบต.แห่ใต้ การแสดงบนรถจะ
เป็น ท่าน ส.อบต. หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 13 และจะมีประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลแห่ใต้      
ร่วมกิจกรรมในขบวนแห่ครั้งนี้ด้วยค่ะ 

 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีจึงขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร                  
     ส่วนตำบลแห่ใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565  
 
                /ปิดประชุม..… 
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  ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 

                                   
        (ลงชื่อ)       กฤษณะ  ศิริโยธา  ผู้จดบันทึกการประชุม 
                 (นายกฤษณะ  ศิริโยธา) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ 
 
        (ลงชื่อ)      พิทักษ์  ลาสุนนท์  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
               (นายพิทักษ์   ลาสุนนท์) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ 
 
        (ลงชื่อ)            ประสิทธิ์  จันทร์ดาโรจน ์ ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                (นายประสิทธิ์  จันทร์ดาโรจน์) 
              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 2 
 
        (ลงชื่อ)         รัศมี  ศรีทำบุญ  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                (นางรัศมี     ศรีทำบุญ) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 5 
 
        (ลงชื่อ)     สำเนียง  เนื่องโพนงาม  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายสำเนียง  เนื่องโพนงาม) 
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 18 
 

 


